

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

công nghệ thông tin trong quản lý; vai trò của địa phương trong việc tham gia giám sát việc thu phí, thời gian thu phí; chênh lệch mức đầu tư, chênh lệch mức thu phí; quy hoạch mạng lưới giao thông...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo hình

thức BOT là đúng, trúng; việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường 39B từ thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) đến thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) theo hình thức BOT, BT kết hợp là cần thiết, góp phần quan trọng trong giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn giám sát sớm có kết luận rõ ràng về quá trình đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê đến thị trấn Diêm Điền giúp Thái

Bình làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân; tiếp tục bố trí vốn trái phiếu chính phủ theo đúng chủ trương ban đầu của Quốc hội và Chính phủ để đỡ bộ trạm thu phí BOT tại thị trấn Thanh Nê. Với dự án BOT cầu Tân Đệ, cho phép nhà đầu tư lập dự án bổ sung giá trị hợp đồng BOT mở rộng tuyến tránh từ thị trấn Đông Hưng tới cầu Nghìn (Quyển Phụ) để đấu nối với Hải Phòng đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng. Về lâu dài, đồng chí đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan để giảm bớt

tiêu cực trong quá trình đầu tư BOT. Với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần TASCOT, đồng chí đề nghị áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tạo sự minh bạch, công khai trong thu phí; bổ sung giá trị hợp đồng dự án BOT Tân Đệ - La Uyên để lắp hệ thống chiếu sáng nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao công tác triển khai các dự án BOT trên địa bàn tỉnh, nhất là việc giải

phong mặt bằng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đồng chí đề nghị Công ty Cổ phần TASCOT nhân rộng mô hình trạm thu phí không dừng để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, minh bạch thu phí. Đồng thời, đề nghị Thái Bình làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, thỏa thuận với địa phương và nhân dân liên quan đến dự án; giải quyết trạm thu phí tại thị trấn Thanh Nê theo hình thức BT, tạo nguồn lực giải ngân cho nhà đầu tư. Về những kiến nghị của tỉnh, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp, chuyển các bộ, ngành liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất.

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

hết tiềm năng phát triển, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình. Đến nay, dự án đường Kỳ Đồng kéo dài đã bàn giao 10,5/11,5ha (đạt 91%); dự án khu đô thị Kỳ Đồng Thái Bình Dragon City đã giải phóng mặt bằng được 29,3/29,9ha (đạt 98%); dự án khu dân cư mới xã Vũ Phúc đã có 67/348 hộ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, trong đó 24 hộ có đất nông nghiệp thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng, 43 hộ có tài sản trên đất...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đường Kỳ Đồng kéo dài là dự án quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo không gian đẹp, hiện đại của thành phố Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao UBND thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long đã ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ đề ra. Để dự án sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đồng chí yêu cầu UBND thành phố và các ngành chức năng tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long huy động máy móc, trang thiết bị, nhân lực tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ, kỹ thuật đã ký trong hợp đồng; trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư cần chú trọng tới chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó tập trung vào các hạng mục chính như cây xanh, vỉa hè, hệ thống thông tin liên lạc... Đối với những kiến nghị của chủ đầu tư, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND thành phố và các ngành chức năng phối hợp nghiên cứu, giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất...

**Thủ tướng chỉ thị bảo đảm kỳ thi THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng gọn nhẹ, hiệu quả**

(chinhhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 10/CT-TTg yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

**Dự báo vướng mắc có thể xảy ra để chủ động xử lý**

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh; dự báo sát thực tế các khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để chủ động phương án xử lý; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi và sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm công bằng, khách quan, thuận lợi cho thí sinh và nhà trường.

Cùng với đó tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi và công tác tuyển sinh, nhất là kết quả thi, kết quả tuyển sinh; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi và công tác tuyển sinh;

cung cấp kết quả kỳ thi, kết quả tuyển sinh đại học cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng, trung cấp để thực hiện công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các sở lao động - thương binh và xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổ chức kỳ thi và sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh trình độ cao đẳng trong phạm vi quản lý; kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

**Tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi**

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch năm học và ôn tập cho học sinh lớp 12; chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt cuộc thi tại địa phương; chỉ đạo thực hiện không thu phí dự

thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các địa điểm sinh sống; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; bảo đảm về sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại cụm thi, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và thí sinh.

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chỉ đạo các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài, học sinh là người nước ngoài ở Việt Nam tham gia kỳ thi hoặc tham gia xét tuyển vào các đại học, cao đẳng, các trường đại học, cao đẳng trong nước nếu có nguyện vọng.

**Bảo đảm an toàn cho kỳ thi**

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi trong các ngày thi.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các ngành, các cấp hữu quan tạo điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối việc vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức thi. Cục Hàng không Việt Nam tạo mọi điều kiện để việc vận chuyển đề thi bằng máy bay thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão trung ương chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng

phương án phòng, chống lụt bão; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai, bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế, bệnh viện các tuyến của các tỉnh, thành phố có phương án hỗ trợ bảo đảm về sinh an toàn thực phẩm và để phòng, ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai các chương trình "Sinh viên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ các địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các địa điểm tổ chức thi.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về kỳ thi và công tác tuyển sinh; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

**THÀNH PHỐ Không còn điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy**

Với việc triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, Công an thành phố Thái Bình đã triệt xóa các điểm, tụ điểm ma túy nhức nhối trên địa bàn. Hiện tại, tình hình tội phạm ma túy không còn "nóng" như trước nhưng tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy nhỏ lẻ vẫn còn diễn ra. Các đối tượng có sự móc nối, cấu kết hình thành các đường dây phân phối nhỏ lẻ, lưu động, rất khó cho công tác đấu tranh.

Thiếu tá Đào Huy Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Bình cho biết: Tính đến tháng 12/2016, trên địa bàn thành phố có hơn 700 người nghiện ma túy, có hồ sơ, ngoài ra còn hàng trăm người nghiện chưa được quản lý (cao nhất tỉnh). Do số lượng người nghiện ma túy nhiều đã đẩy nhu cầu ma túy lên cao. Năm bắt cơ hội này, bọn buôn bán ma túy dùng mọi thủ đoạn để tống hàng vào địa bàn nhằm kiếm lời. Thủ đoạn hoạt động của bọn chúng rất ma mãnh, thường dùng chính đối tượng nghiện để giao dịch với nhau, chỉ bán cho người quen biết, luôn thay đổi thời gian, địa điểm giao hàng, khi bị phát hiện thì chống trả quyết liệt...

Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai đánh mạnh vào các đường dây, điểm và tụ điểm ma túy trên địa bàn. Năm 2016, Công an thành phố đã bắt, xử lý 103 vụ, 115 bị can liên quan đến ma túy, trong đó mua bán ma túy 22 vụ, 25 bị can; tàng trữ trái phép chất ma túy 78 vụ, 81 bị can; tổ chức sử dụng trái phép

chất ma túy 3 vụ, 9 bị can, thu 54,845 gam heroin, 51,97 gam methamphetamine; 3 tháng đầu năm 2017 bắt 29 vụ, 30 bị can, trong đó mua bán 8 vụ, tàng trữ 21 vụ, thu 9,65 gam heroin, 81 gam methamphetamine. Qua công tác đấu tranh, Công an

thành phố đã triệt xóa nhiều đường dây buôn bán ma túy phức tạp, nhức nhối. Điển hình: hồi 23 giờ ngày 18/11/2016, tại khu vực đường Lê Quý Đôn, tổ 20, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy

Công an thành phố bắt quả tang Tô Duy Hưng, trú tại Thanh Trì (Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 48,9 gam methamphetamine; hồi 21 giờ ngày 15/12/2016, Công an thành phố ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Thanh



Lực lượng công an thu giữ heroin cùng tang vật vụ án.

Huyền, sinh năm 1974, trú tại tổ 3, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 23,76 gam methamphetamine. Gần đây nhất, hồi 22 giờ ngày 11/3/2017, tại khu vực tổ 50, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang Đặng Thị Phương Lan, sinh năm 1982, trú tại xã Đông Cốc (Đông Hưng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,025 gam heroin.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Để đấu tranh triệt xóa các điểm và tụ điểm ma túy, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường, xã lên danh sách các điểm, tụ điểm, qua đó tổ chức lực lượng bám trụ tại địa bàn, nghiên cứu, tìm hiểu phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, triển khai phương án triệt xóa. Khi làm sạch địa bàn, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập các tuyến phòng thủ không cho tội phạm ma túy tái hoạt động. Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hiện tại, trên địa bàn thành phố Thái Bình không còn tụ điểm và điểm ma túy nhức nhối. Tuy nhiên, số người nghiện ma túy ở ngoài xã hội đồng tình ẩn nấp chờ cơ hội phục vụ an ninh trật tự, đặc biệt là tình trạng buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo tập trung đánh mạnh vào các đường dây, điểm, tụ điểm, đối tượng ma túy, kiên quyết không để tái hình thành "boong ke", "tập đoàn" ma túy phức tạp trên địa bàn.

NGUYỄN TÙNG

**Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh**

Sáng ngày 28/3, Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh hiện có 16 đoàn viên, công tác tại 3 phân đoàn. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục được duy trì và ngày càng phát triển, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên, cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Công tác giáo dục truyền thống được thực hiện thường xuyên; việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật được Ban Chấp hành Chi đoàn thực hiện tốt thông qua việc tuyên truyền, phổ biến nội dung các điều luật; phong trào xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phát triển mạnh thể hiện qua các phong trào thi đua. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng các đoàn viên luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Trong nhiệm kỳ có 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

NGUYỄN CƯỜNG

**THỰC HIỆN GIỜ TRÁI ĐẤT Toàn tỉnh tiết kiệm được 30.730kWh điện**

Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2017, Công ty Điện lực Thái Bình đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, địa phương tuyên truyền đến khách hàng bằng cách tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối ngày 25/3/2017. Theo đó, công suất sử dụng điện toàn tỉnh đã giảm 14,53% so với ngày bình thường, điện năng tiết kiệm được 30.730kWh. Việc khách hàng tích cực hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2017 đã góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

MẠNH THẮNG

**VietinBank THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG**

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn và chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam.

Với phương châm "Nguồn nhân lực mạnh là giá trị cốt lõi của Ngân hàng" VietinBank tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sẵn sàng chi trả mức thu nhập hấp dẫn để thu hút nhân tài.

Hiện nay, Vietinbank Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng 20 cán bộ.

**I. CHỈ TIÊU:**

Tin dụng Bán lẻ	Tin dụng KHDN			Kế toán	Tổng cộng
Quan hệ KHCCN (ưu tiên CB có kinh nghiệm)	Quan hệ KHDN (ưu tiên CB có kinh nghiệm)	Thẩm định KHDN (yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2 năm)	Tài trợ thương mại (ưu tiên CB có kinh nghiệm)	Giao dịch viên (ưu tiên CB có kinh nghiệm)	
5	1	3	1	10	20

**II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC, YÊU CẦU VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC:**  
(Thông tin chi tiết tại website của Vietinbank: <http://tuyendung.vietinbank.vn>)

**III. PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN**  
Ứng viên lựa chọn một trong hai phương thức ứng tuyển sau:

- Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng TCHC - CN Thái Bình
- Nộp hồ sơ online qua website quản lý tuyển dụng Taleo của VietinBank

**IV. THỜI GIAN ĐĂNG TUYỂN VÀ NHẬN HỒ SƠ**

- Đối với vị trí Giao dịch viên: Từ ngày 23/03/2017 đến ngày 06/04/2017
- Đối với các vị trí còn lại: Từ ngày 23/03/2017 đến ngày 13/04/2017
- Địa điểm nhận hồ sơ bản cứng: Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình; Số 190 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại liên hệ: 0363.640.236

NGUYỄN TÙNG